



ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์
เพื่อรับโอนข้าราชการมารับราชการสำนักงานกิจการยุติธรรม

ตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรมได้มีการประกาศลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในตำแหน่งมารับราชการสังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม ระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว สำนักงานกิจการยุติธรรมจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงานกิจการยุติธรรมกำหนด ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๓๓ ราย

รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศ

๒. กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงานกิจการยุติธรรมกำหนด ดังนี้

วัน และเวลาการสอบสัมภาษณ์	ลำดับผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์	สถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์
วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ช่วงเช้า - รายงานตัว เวลา ๐๘.๐๐ - ๘.๔๕ น. - สอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ช่วงบ่าย - รายงานตัว เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๒.๔๕ น. - สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	ลำดับที่ ๑ - ๙ ลำดับที่ ๑๐ - ๑๗	ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม ๑ (JA ๑) ชั้น ๙ สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ช่วงเช้า - รายงานตัว เวลา ๐๘.๐๐ - ๘.๔๕ น. - สอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ช่วงบ่าย - รายงานตัว เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๒.๔๕ น. - สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	ลำดับที่ ๑๘ - ๒๕ ลำดับที่ ๒๖ - ๓๓	

๓. เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์จัดส่งเอกสารการนำเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน โดยเป็นการสรุปแนวคิด (One Concept Paper) ในรูปแบบไฟล์ PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : oja_hr@oja.go.th ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิไม่ประสงค์เข้ารับการสัมภาษณ์

๔. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

- ๑) แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
- ๒) นำบัตรประจำตัวข้าราชการไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ในการรายงานตัว
- ๓) ให้ไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ภายหลังที่การสัมภาษณ์ดำเนินการไปแล้ว อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์
- ๔) เมื่อเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์แล้ว ต้องไปจากสถานที่สัมภาษณ์โดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์

ทั้งนี้ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์รายใด ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ และหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศกำหนด จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการแสดงความประสงค์ขอรับโอนมารับราชการสำนักงานกิจการยุติธรรมตั้งแต่นั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พันตำรวจโท



(พงษ์ธร ธีญญุศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์
เพื่อรับโอนมารับราชการสำนักงานกิจการยุติธรรม
แนบท้ายประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นางสาวศิริัญญา สารพัด	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรมบัญชีกลาง
๒	นางสาวปัทมา ภู่กิ่ง	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	สำนักงานงบประมาณ
๓	นายอาทิตย์ จรจรัส	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	โรงพยาบาลพูนพิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔	นางสาวปราณული โม้มมาลา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
๕	ว่าที่ ร.ต. ไกรฤกษ์ การภักดี	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข
๖	นางสาวระพีพร แก้วกำเนิด	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม
๗	นายสรายุทธ ทองลอง	นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ปฏิบัติการ	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๘	นายพงศธร อินทวัชระ	นิติกรปฏิบัติการ	กรมทรัพยากรน้ำ
๙	นางสาวลลิตา ประพันธ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก
๑๐	นางสาวเมชยา ชวงค์สวัสดิ์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรมการพัฒนาชุมชน
๑๑	นายสมคิด ร้อยวงศ์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรมการพัฒนาชุมชน
๑๒	นางสาวเสริฐ อินทร์แก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๑๓	นางสรिता ลุยจันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑๔	นางสาวพรพิมล ปาละสุข	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
๑๕	นายรัชพล เจียมประยูร	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๑๖	นางสาวจินดาวัดน์ ทับทิมไสย์	พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๑๗	นางสาวพรชนิตฎา อัจฉรินทร์เพ็ญ	นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ	กรมการจัดหางาน
๑๘	นายสมพงษ์ ศรีกับ	นิติกรปฏิบัติการ	กรมป่าไม้
๑๙	นายธเนศรัฐ สมรูป	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๐	นางสาวณัฐธัญญ์ อุนาศสนัน	นิติกรปฏิบัติการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๒๑	นายวัฒนา ภูมิวิวัฒนะ	นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ	กรมชลประทาน
๒๒	นางสาววารุณี วรรณก้อน	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	กรมราชทัณฑ์
๒๓	นายปฏิยุทธ บุญผลึก	นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ	กรมกิจการผู้สูงอายุ
๒๔	นายวีระพงศ์ ดอกผึ้ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดิน แห่งชาติ
๒๕	นางสาวรุจยา ชราชาติ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๒๖	นายธันยธรณ์ โกสกุล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	โรงพยาบาลศิริรัฐนิคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒๗	นายฐิติพงศ์ ศิริมา	นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ	กรมการพัฒนาชุมชน
๒๘	นางสาววิภาภรณ์ บันชูพงษ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมกิจการเด็กและเยาวชน
๒๙	นางสาวภัทรพร ทองประชาญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร
๓๐	นางสาวหทัยทิพย์ อภิวงค์งาม	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมคุมประพฤติ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๓๑	นายทวีพงษ์ แก่นพินิจ	นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๓๒	นางสาวกรรณก ะหวานนท์	นักวิเคราะห์งบประมาณ ชำนาญการ	สำนักงบประมาณ
๓๓	นางสาวเจนจิรา เรืองรอง	พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ	กรมคุมประพฤติ